
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 

ครั้งที่  1/2565 
ประจ าปี  พ.ศ.2565 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 
  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมพระปรางค์  ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ชั้น 3 
……………………………………… 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายจรินทร ์  แสงเจริญ  
 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2.   นายไวพจน์  น้อยจ ารัส  
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 1 
3.   นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์  
4.   นายฐิติพงษ์  นุชถาวร   
5.   นายวโิรจน ์  นุชถาวร   
6.   นางสาวภูธันยพร โสมทัศน์ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 2  
7.   นายยงยุทธ  สังวรณ์   
8.   นายศุภฤกษ ์           บุญเต็ม  
9.   นายชายเอก  มีอ่ิม  
10. นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  
11. นายกฤษณ  แสงวณิช 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 3  
12. นายเทียน  อินชื่นใจ   
13. นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ 
14. นายจเร  บูรณพานิช  
15. นายนคร  เทพพานิช  
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
2.   พลต ารวจตรี กิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
3.   จ่าสิบเอก ประภาส อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
      นายเกื้อกูล  ไชยพยอม 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1.  นายมนู  อาลี 
2.  นายเชลล ์  ชโยวรรณ 
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เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1. นางกนกวรรณ ปัจจันตโชต ิ    รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  (พ้นจากต าแหน่งฯ) 
2. นายสรวชิญ์       เอ่ียมเอก    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (ได้รับแต่งตั้งใหม่) 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
      นายสมชัย   เลิศประสิทธิพันธ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
        (แทน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.   นายสุพล  อนามัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  -ลาป่วย- 
2.   นายวิรัตน ์  จิระธนากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  -ลาป่วย-  
3.   นายลัญชกร  ยอดดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  -ลาป่วย- 
4.   นายปภังกร  จรรยงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  -ลาป่วย- 
ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม 
1.   นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
2.   นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 
3.   นางจรัสพักตร์ ชูศร ี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
4.   นางมยุรีย ์  เสนะโลหิต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
5.   นางนวพรรณ อังกูรเจริญพร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6.   นางนารีรัตน ์ คงสุทธิ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7.   นางสมรักษ ์  ชื่นอร่าม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 
8.   นายสุพจน ์  วงศ์ทองดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2  
9.   นางรัชน ี  พันออด  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 
10. นางจ ารัส  นวลมา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 
11. นางสาวจิตรา ทับยูง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12. นางสาวนฤมล อาลัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
13. นายตรัยวัฒน ์ ตันนิรัตร์ นิติกรช านาญการ 
14. นายกิตติพงษ์ พ่ึงแตง  ประชาชน 
15. นายธรรมชาต ิ ศรีเจริญวณิชย์ ประชาชน 
ผู้ไม่เข้าร่วมฟังการประชุม 
1. นายสมคิด  กิจขจรเกียรติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
2. นางสาวกาญจนา มั่นคง  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2  
เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
 

นางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ได้มาครบองค์ประชุมแลว้  ขอเชิญทา่นประธานสภาเทศบาล   
จดุเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
               สวสัดีครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองทุกท่าน และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  และขอต้อนรับนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

       ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว  และวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  15  ท่าน 
ไม่มาประชุม  3  ท่าน   ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะครับ  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที ่ 1  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

          เรื่องที่ 1 แจ้งประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบุรี  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ.2565  

         ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   เรื่อง  เรียกประชุม  
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

นางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ.2565 
....................................... 

       ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ครั้งแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 
2564  มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 
เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วนั  นั้น 

      ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)   พ.ศ.2562   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   สมัยสามัญ    
สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

                      ประกาศ  ณ  วันที่  7   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                 จรินทร์   แสงเจริญ 
                                                              (นายจรินทร์   แสงเจริญ)   
                                                         ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
      เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที ่1   

ประจ าปี  พ.ศ.2565  ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับ 
       เรื่องที่ 2  แนะน าพนักงานเทศบาลโอน   (ย้าย)   มาใหม่   2  ราย   แต่วันนี้แจ้งว่ามา  1  ราย  
ท่านแรกท่ีโอน  (ย้าย)   มาก็คือ  นางสาวอุมาพร   พลายแก้ว   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   โอน (ย้าย)                                    
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม    อ าเภอปากท่อ    จังหวัดราชบุรี    ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับ  
ขอให้ท างานอย่างมีความสุขครับ  แต่ว่าเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีการโอน  (ย้าย)  พนักงานเทศบาลไปที่อ่ืน คือ 
นางมยุรีย์  เสนะโลหิต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอน (ย้าย) ไปเป็นผู้อ านวยการ 
ระดับสูง ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กล่าวกับท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ 
ครับ 
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นางมยุรีย์   เสนะโลหิต  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ รวมทั้งผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ ทุกท่าน   ดิฉันรู้สึกยินดีที่ตัวเองจะได้ก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการนี้ ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากทุกท่าน    และทีมงานเป็นอย่างดี     ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ในโอกาสนี้ 
ก็ขออนุญาตกราบลาทุกท่าน ก็จะไปด ารงต าแหน่งที่เทศบาลนครแหลมฉบัง  วันนี้หลังจากประชุมสภาเทศบาลฯ 
เสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทาง ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและท างานที่เทศบาลนครแหลมฉบังอย่างมีความสุขนะครับ ขอขอบคุณ 
ที่ท างานให้กับเทศบาลของเราอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4   
                        ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2564   

      เอกสารการประชุมได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ  สมาชิก- 
สภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความประการใด ขอเชิญเสนอได้  

      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
      วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด  15  ท่าน 
       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม  2564  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                             พ้นจากต าแหน่ง 
                     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายฐิติพงษ ์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการพิจารณา               จ านวน    1    ชุด  
           ด้วยเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ได้ขออนุมัติลาออกจากการเป็น    “เลขานุการ 
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือฯ ที่ พบ 52009/ 
586  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564  

หลักการ 
           ตามที่สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ครั้งแรก             
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้แต่งตั้งให้ นางกนกวรรณ ปัจจันตโชติ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี        
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นั้น 

เหตุผล 
  เนื่องจากนางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ขออนุมัติ 
ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยนางกนกวรรณฯ  จะครบก าหนดเกษียณอายุ- 
ราชการ ในปีงบประมาณพ.ศ.2565  ฉะนั้น เพื่อให้ภารกิจหน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังนี้ 
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ข้อ 15 ฯลฯ  เมื่อเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น     
ให้สภาท้องถิ่นเลือกฯ เลขานุการสภาท้องถิ่นฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  ข้อ 15 (2)  กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น     ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบ         
วาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565   เพ่ือเสนอ            
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความเห็นชอบให้เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีพ้นจากต าแหน่ง 

                  ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงชื่อ)       ฐิติพงษ์   นุชถาวร      ผู้เสนอ 
                                                       (นายฐิติพงษ์     นุชถาวร) 
                                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

(ลงชื่อ)    นคร   เทพพานิช ผู้รับรอง  (ลงชื่อ)    ภูธันยพร  โสมทัศน์ ผู้รับรอง 
         (นายนคร      เทพพานิช)           (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
      ขอบคุณครับ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ    เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ได้ขออนุญาตลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ ด้วยเหตุผลตามที่หนังสือได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ 
ทราบ  ฉะนั้น  การที่เข้ามาด้วยการลงมติว่าท่านเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ด้วยมติ  
สภาเทศบาลฯ การลาออกไปก็ต้องให้สภาเทศบาลฯ มีมติในการพ้นจากต าแหน่ง ดงันัน้ ผมจะขอความเห็นชอบ 
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นควรให้เลขานุการสภาเทศบาลฯ  พ้นจาก 
ต าแหน่ง โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 13 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ไม่มีนะครับ  งดออกเสียง  2 ท่านครับ  (1. นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาล  2. นายยงยุทธ   
สังวรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที ่2)    มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ    เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก      
ถือว่าเลขานุการสภาเทศบาลฯ  พ้นจากต าแหน่งนะครับ  ขอบคุณครับ  

ขออนุญาตนะครับ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่พ้นจากต าแหน่งจะขอกล่าวต่อสมาชิกสภา- 
เทศบาลฯ เพราะท่านได้ท างานให้กับสภาเทศบาลฯ มานานพอสมควรครับ 
นางกนกวรรณ   ปัจจันตโชติ  รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตลอดจนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   คณะผู้บริหารฯ  และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน   ส าหรับ 
ตัวดิฉันเองนั้น      ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในที่นี้      ที่ได้ให้ความไว้วางใจ 
คัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ    แต่เนื่องจากว่าตนเองพิจารณาแล้วว่า   จะเกษียณอายุราชการ 
เดือนกันยายนนี้    อยากให้การด าเนินงานของสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง   และ 
ด้วยบุคคลที่จะขึ้นมาท างานเป็นเลขานุการสภาเทศบาลนั้น ต้องมีระยะเวลาให้เขาด าเนินงานด้วยตัวเองค่ะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับ  ขอบคุณนะครับที่ท่านได้ท างานให้กับสภาเทศบาลของเรา  
วันนี้ก็ยังคงเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเลขานุการสภาเทศบาลท่านใหม่นะครับ   ซ่ึงเด๋ียวคงจะต้องมีการเสนอชื่อกัน   
ขอบคุณนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                             ชั่วคราว 

          ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายนคร   เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

หลักการ 
           ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี         
พ.ศ.2565  มีมติให้นางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  นั้น 

เหตุผล 
           อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังนี้ 

ข้อ 15  ฯลฯ    เมื่อเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น     
ให้สภาท้องถิ่นเลือกฯ เลขานุการสภาท้องถิ่นฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  ข้อ 15    (2)   กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น   ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แทนต าแหน่งทีว่่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  

ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมี 
แต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ฯ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ 
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ 
ประชุมคราวนั้น     โดยให้น าความในข้อ  13  และข้อ 26  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การ 
ลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบ            
วาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565   เพ่ือเสนอ           
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั่วคราว 

                             ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงชื่อ)        นคร   เทพพานิช          ผู้เสนอ 
                                                       (นายนคร         เทพพานิช) 
                                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

(ลงชื่อ)    ลัญชกร  ยอดดอกไม้   ผู้รับรอง (ลงชื่อ)     ภูธันยพร  โสมทัศน์   ผู้รับรอง 
         (นายลัญชกร  ยอดดอกไม้)           (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

เมืองเพชรบุรีชั่วคราวครับ  
นายนคร   เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
                    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ     และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    กระผม 
นายนคร    เทพพานิช    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่  3   ขอเสนอ นายสรวิชญ์  เอ่ียมเอก  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั่วคราวครับ 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอผู้รับรองครับ 

มีผู้รับรองถูกต้อง   
  (1) นายฐิติพงษ์   นุชถาวร        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 

(2) นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  มีผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลอ่ืน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ.2554  ข้อ  14   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น   หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกให้      นายสรวิชญ์     เอ่ียมเอก      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั่วคราว  
  จึงขอเชิญ  นายสรวิชญ์   เอี่ยมเอก  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั่วคราวต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                         ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

หลักการ 
           เพื่อเป็นการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้ท าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

เหตุผล 
           อาศัยอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังนี้ 
  ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภา-
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ 15    ฯลฯ    เมื่อเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  
ให้สภาท้องถิ่นเลือกฯ เลขานุการสภาท้องถิ่นฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  ข้อ 15    (2)    กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น    ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ค านงึถึงความรู้ความสามารถอันจะเปน็
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  

         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือเสนอสภาเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี ขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

                        ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงชื่อ)      ภูธันยพร   โสมทัศน์       ผู้เสนอ 
                                                      (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
                                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
(ลงชื่อ)    ลัญชกร   ยอดดอกไม้   ผู้รับรอง (ลงชื่อ)     นคร  เทพพานิช   ผู้รับรอง 

         (นายลัญชกร  ยอดดอกไม้)             (นายนคร     เทพพานิช) 
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบฯ กฎหมายด้วยครับ 
นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั่วคราว 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  มีระเบียบฯ ดังนี้ 

ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
พ้นจากต าแหน่ง 

“ข้อ  8   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น     ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอ
ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อคนละหนึ่งชื่อ      เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น     ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม  ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน” ฯลฯ 
 ข้อ  18    ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
 ข้อ 19  เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
  (2) ชี้แจงกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ   ประกาศ   ค าสั่ง   หนังสือสั่งการ 
หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  (3) ชว่ยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
  (4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
  (5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
  (6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร   หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น   แต่จะเปิดเผยได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
  (7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
  (8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
  (9) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอื่นใดตามท่ีประธาน 
สภาท้องถิ่นมอบหมาย   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
เมืองเพชรบุรีครับ  
นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ      และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      ดิฉันขอเสนอ  
นายสรวิชญ์  เอ่ียมเอก   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอผู้รับรองครับ 

มีผู้รับรองถูกต้อง   
  (1) นายฐิติพงษ์   นุชถาวร        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 

(2) นายนคร       เทพพานิช     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  มีผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลอ่ืน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ.2554  ข้อ  14   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น   หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกให้      นายสรวิชญ์     เอ่ียมเอก      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี “ขอแสดงความยินดีด้วยครับ” 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ  13   วรรคสอง   ก าหนดว่า   “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการ 
สภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” 
  จึงขอเชิญ  นายสรวิชญ์   เอี่ยมเอก  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี                  
                      งบประมาณ พ.ศ.2564 
                         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการพิจารณา                       จ านวน  1  ชดุ                                   
    ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี           
พ.ศ.2564   วันที่  20  กันยายน  2564  ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการดังนี้ 
    2.  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตัง้ภายนอกอาคาร  
ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ รวมเปน็เงิน  3,500,000.-บาท  (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  
ประกอบด้วย 
         -  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย   แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืน ๆ  ราคา 22,000.-บาท/ตัว  จ านวน  64  ตวั 
        -  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network  Video  Recorder)   แบบ  32  ช่อง    
ราคา 120,000.-/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง 
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300.- 
บาท/เครื่อง  จ านวน  40  เครื่อง 
        -  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 KVA   ราคา 12,000.-บาท/เครื่อง  จ านวน  2 เครื่อง 
         -  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   แบบที ่ 2   (ขนาด  42U)    ราคา  
22,000.-บาท/ตู้  จ านวน  2  ตู้ 

     -  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x  
2,160  พิกเซล  ขนาด 50 นิ้ว  ราคา 15,400.-บาท/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง 
        -  ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย        ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2564    
   2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
         ข้อความเดิม   
                          2.1   ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป     งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมอง 
คงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร       ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ       รวมเป็นเงิน  
3,500,000.-บาท  (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  ประกอบด้วย 
                 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตัง้ภายนอกอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ  ราคา 22,000.-บาท/ตัว  จ านวน  64  ตวั 
        - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง   
ราคา  120,000.-/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง 
                -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ   PoE   (PoE L2  Switch)    ขนาด   8   ช่อง    
ราคา 8,300.-บาท/เครื่อง  จ านวน  40  เครื่อง 
                -  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ราคา 12,000.-บาท/เครื่อง จ านวน  2 เคร่ือง 
                 -  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    แบบที ่ 2    (ขนาด  42U)     
ราคา 22,000.-บาท/ตู้  จ านวน  2  ตู้ 

             -  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)   แบบ  smart TV   ระดับความละเอียดจอภาพ 
3,840 x 2,160  พิกเซล  ขนาด 50 นิ้ว  ราคา 15,400.-บาท/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง 
                -  ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  โดยขอแก้ไขเป็น 
        ข้อความใหม่    
                         2.1  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย    แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร    ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ    รวมเป็นเงิน    3,500,000.-บาท   
(-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  ประกอบด้วย 
         - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย      แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ  ราคา 22,000.-บาท/ตัว  จ านวน  64  ตวั 
        -  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network   Video   Recorder)   แบบ  32  ช่อง    
ราคา  120,000.-/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง 
        -   อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300.-
บาท/เครื่อง  จ านวน  40  เครื่อง 
        -   เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 KVA   ราคา 11,000.-บาท/เครื่อง   จ านวน 2 เครื่อง 
         -   ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบที่ 2  (ขนาด 42U)  ราคา 22,000.- 
บาท/ตู้  จ านวน  2  ตู ้

     -   โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x  
2,160  พิกเซล  ขนาด 50 นิ้ว   ราคา 19,000.-บาท/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง 
        -  ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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เหตุผล   

    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564 และส านักงบประมาณได้ประกาศ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม  2564  จากการตรวจสอบพบว่าราคาเครื่องส ารองไฟฟ้าและ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV  เปลี่ยนแปลงไป   ดังนัน้   เพื่อให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 
    ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 30 ก าหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 
    จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    สมัยสามัญ   สมัยที่  1    ครั้งที่  1/2565   ประจ าปี   พ.ศ.2565    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ค่าจัดซื้อ 
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย 
ทั่วไปและงานอื่นๆ ต่อไป 
       ขอแสดงความนับถือ 
               

 กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี      ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2564  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
                      งบประมาณ พ.ศ.2564 
                         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการพิจารณา              จ านวน  1  ชุด                                   
    ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี 
พ.ศ.2564  วันที่  20  กันยายน  2564   ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่  รายการดังนี้ 
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5.1  ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA  ขนาด 3,000 ANSI  Lumens   
ราคา 14,100 บาท/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง  รวมเป็นเงิน  28,200.- บาท     
     5.2  ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA   ขนาด 4,500 ANSI  Lumens   
จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  62,500.- บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  90,700.- บาท  
หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย      ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564     
   5.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
         ข้อความเดิม   
                          5.1  ส านักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป     งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA   
ขนาด 3,000 ANSI  Lumens  ราคา 14,100.-บาท/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง  รวมเป็นเงิน  28,200.-  
บาท  โดยขอแก้ไขเป็น 
        ข้อความใหม่    
                         5.1  ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    ระดับ  XGA   
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI  Lumens   ราคา  14,000.-บาท/เครื่อง  จ านวน  2  เครื่อง  รวมเป็นเงิน  
28,000.-บาท  (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)   
                         ข้อความเดิม   
                         5.2  ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
ขนาด 4,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 62,500.-บาท (-หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)”  
โดยขอแก้ไขเป็น    
                         ข้อความใหม่    
                         5.2  ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป     งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ระดับ   XGA   
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI  Lumens จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  45,500.-บาท (-สี่หมื่นห้าพันห้าร้อย 
บาทถ้วน- )      

เหตุผล 
  เนื่องจากเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  SVGA   ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกอบกับเมื่อสืบราคาตามท้องตลาดพบว่ามีราคาต่ ากว่า 
ราคาที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีคุณลักษณะเหมือนกัน   ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 
    ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 30 ก าหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ 
ทีไ่ด้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว      จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน  หรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 
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    จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    สมัยสามัญ   สมัยที่  1    ครั้งที่   1/2565   ประจ าปี  พ.ศ.2565    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      ประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ.2564   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ต่อไป 
       ขอแสดงความนับถือ 
               

      กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี      ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2564  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   ประจ าป ี                        
                     งบประมาณ พ.ศ.2564 
                         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                   จ านวน   1 ชุด 
  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   สมัยสามัญ   สมัยที่   3   ครั้งที่   1/2564   
ประจ าปี  พ.ศ.2564   วันที่ 20 กันยายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) เป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร   จ านวน  14  ตวั  พร้อม 
ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  รวมเป็นเงิน 490,700.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย      ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564   

ข้อความเดิม  โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ 
ติดตั้งภายในอาคาร    จ านวน   14   ตัว    พร้อมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ    รวมเป็นเงิน   
490,700.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  ประกอบด้วย 
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    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร  
จ านวน  14  ตัว พร้อมติดตั้ง ราคา  458,000.-บาท 

    2)  โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV จ านวน 1 เครื่อง ราคา 8,900.-บาท  
       3)  เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,800.-บาท 
         4)  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้ ราคา 18,000.-บาท 

    5)  ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
ข้อความใหม่  โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ 

ติดตั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร จ านวน 14 ตัว  พร้อมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   
รวมเป็นเงิน 490,700.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  ประกอบด้วย 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จ านวน  14 ตัว  พร้อมติดตั้ง 
         1.1  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร   
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา  16,000.-บาท/ตัว จ านวน  9  ตัว เป็นเงิน 
144,000.-บาท 

           1.2  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000.-บาท/ตัว  จ านวน  5  ตัว  เป็นเงิน  
เป็นเงิน 110,000.-บาท 
     2)  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ  3840x  
2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว ราคา 15,000.-บาท/เครื่อง จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  15,000.-บาท 
    3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700.-บาท/เครื่อง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
5,700.-บาท 

          4) ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000.- 
บาท/ตู้ จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 18,000  บาท 
              5) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  แบบ  16  ช่อง  ราคา 
57,000.-บาท/เครื่อง จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 57,000 บาท 
     6)  ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   
                               เหตุผล 
  เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2564 ปรับราคา 
ที่สูงขึ้น ไม่สามารถจัดซื้อตามท่ีได้รับอนุมัติและเพ่ิมสถานที่การติดตั้งจากเดิมติดตั้งภายในอาคาร จ านวน  14  
ตัว  เปลี่ยนเป็นติดตั้งภายในอาคาร จ านวน  9 ตัว และติดตั้งภายนอกอาคาร จ านวน 5 ตัว 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563   หมวด  4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  30  ก าหนดไว้ว่า   “การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี   จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ.2565  เพื่อขอ 
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
               

      กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี      ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวารที่ 9   เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    ประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2564  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
                         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา             จ านวน  1  ชุด 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี 
พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 
2160 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว  ราคา 19,900 บาท/เครื่อง จ านวน 6 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 119,400.- บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก) เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ   โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
  ข้อความเดิม    กองการศึกษา    (โรงเรียนเทศบาล  1  วัดแก่นเหล็ก)    แผนงานการศึกษา         
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)  แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว 
ราคา 19,900.-บาท/เครื่อง จ านวน 6 เครื่อง รวมเป็นเงิน 119,400.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อย 
บาทถ้วน)  โดยขอแก้ไขเป็น 
  ข้อความใหม่    กองการศึกษา    (โรงเรียนเทศบาล  1  วัดแก่นเหล็ก)    แผนงานการศึกษา        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว  
ราคา  23,000.-บาท/เครื่อง   จ านวน  5  เครื่อง  รวมเป็นเงิน  115,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน 
บาทถ้วน)   

เหตุผล 
  เนื่องจากครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ดังกล่าว  
ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ประกอบกับบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564  โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  
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3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น 23,000.-บาท/เครื่อง ท าให้งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ  เพ่ือให้ 
การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนครุภัณฑ์ดังกล่าว 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2563  หมวด 4  ข้อ 30  ก าหนดไว้ว่า   “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงิน 
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว   จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน  หรือขยายเวลา 
การเบิกจ่ายเงิน” 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี    จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ   
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือขออนุมัติ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

กิตติพงษ์  เทพพานิช 
(นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี      ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2564  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา   
                         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา             จ านวน  1  ชุด 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี  
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา  เก้าอ้ีส าหรับเด็กอนุบาลหน้าโฟเมก้าขาว กว้าง 30 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 56 ซม. ขนาดที่นั่ง  
25x30 ซม.  ขนาดพนักพิง 15x30 ซม.  ราคา 300 บาท/ตัว จ านวน 100 ตัว รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท  
(-สามหมื่นบาทถ้วน-) (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์) เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
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หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2564   
  ข้อความเดิม  กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์)  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีส าหรับเด็กอนุบาล
หน้าโฟเมก้าขาว  กว้าง 30 ซม.  ลึก 35 ซม.  สูง 56 ซม.  ขนาดที่นั่ง  25x30 ซม.  ขนาดพนักพิง  15x30 ซม.   
ราคา 300.-บาท/ตัว  จ านวน 100 ตัว  รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)   โดยขอแก้ไขเป็น 
  ข้อความใหม่  กองการศึกษา   (โรงเรียนเทศบาล   4   วัดไชยสุรินทร์)     แผนงานการศึกษา        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีส าหรับเด็ก
อนุบาลหน้าโฟเมก้าขาว กว้าง 30 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 56 ซม. ขนาดที่นั่ง 35x30 ซม. ขนาดพนักพิง 15x30 ซม.  
ราคา 450.-บาท/ตัว  จ านวน 66 ตัว  รวมเป็นเงิน 29,700.- บาท  (-สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)   

เหตุผล 
  เนื่องจากครุภัณฑ์การศึกษา   เก้าอ้ีส าหรับเด็กอนุบาลหน้าโฟเมก้าขาวดังกล่าว    ได้รับอนุมัต ิ
ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และระบุขนาดที่นั่งของเก้าอ้ีผิดพลาด ประกอบกับ 
ราคาในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น  ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้  เพ่ือให้การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขนาดและจ านวนครุภัณฑ์ดังกล่าว  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 30 ก าหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว   จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน  หรือขยายเวลาการ 
เบิกจ่ายเงิน” 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี   จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ   
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือขออนุมัติ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
   
       ขอแสดงความนับถือ 
               

 กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี      ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ.2565    
                          ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                     จ านวน   1    ชุด 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติให้ยกเว้นนโยบายการน าครุภัณฑ์  บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น     ตามความจ าเป็นเร่งด่วนนั้น     เพ่ือให้สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีงบประมาณส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
      หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.2565     ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
108,070.-บาท  ดังนี้ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
    - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเข้าใช้งาน แบบมีรหัสพร้อมบริหารจัดการ (Router Authentication)  
พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้ควบคุมการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคารส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
จ านวน  1  ชุด   เป็นเงิน  108,070.-บาท          
โดยโอนลด   จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   เป็นเงิน  108,070.-บาท 

เหตุผล 
  เนื่องจากอุปกรณ์การเข้าใช้งานแบบมีรหัสพร้อมบริหารจัดการเดิมช ารุด     โดยมีสาเหตุจาก
กระแสไฟฟ้าเกิน  ท าให้ไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติ     ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีความส าคัญและ 
จ าเป็นเร่งด่วนในการควบคุมและบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารส านักงานเทศบาลจึงมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของทุกส่วนการงาน จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว     
   ทั้งนี้   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลดที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น” 
  จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   สมัยสามัญ   สมัยที่   1   ครั้งที่  1/2565    ประจ าปี   พ.ศ.2565    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์    ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเข้าใช้งาน  แบบมีรหัสพร้อมบริหารจัดการ  (Router Authentication)  
พร้อมติดตั้งต่อไป       

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
               

 กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด     อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย       ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง    ขออนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ   จ านวน   3   โครงการฯ 
                        ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
                       รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 
           2.  ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563     จ านวน 1 ชุด 
           3.  ส าเนาบันทึกฯ ที่ พบ 52006/328 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 1 ชุด 
 4. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีฯ   จ านวน 1 ชุด 

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ จ านวน 3 โครงการฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระทรง เป็นเงิน 2,100,000.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสน- 
บาทถ้วน-) 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรเกษมสายเก่า เป็นเงิน 3,200,000.-บาท (-สามล้าน- 
สองแสนบาทถ้วน-) 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยเจตน์จ าลอง     เป็นเงิน    1,850,000.-บาท  
(-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

โดยสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564            

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565   เพ่ือใช้เงินสะสมเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการฯ     เนื่องจากคณะกรรมการก าหนดราคากลาง         
ได้ด าเนินการจัดท าราคากลางตามหลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติ  และรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง  ปรากฏว่า สูงกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและ 
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เป็นธรรม เพ่ือใช้ในการตั้งราคาประมูลจัดจ้างของแต่ละโครงการฯ ถูกหลักเกณฑ์ราคากลาง   โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระทรง ขอเงินสะสมสมทบเป็นคา่ใช้จา่ย จ านวน 674,000.- 
 บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรเกษมสายเก่า ขอเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จา่ย จ านวน 
1,033,000.-บาท (-หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยเจตน์จ าลอง  ขอเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่าย 
จ านวน 968,000.-บาท (-เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากโครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นกิจการซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุง 

ผิวจราจรให้มีสภาพสามารถใช้งานสัญจรได้ปลอดภัย และอ านวยความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ังกิจการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความความเดือนร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม 
เป็นเงินสมทบเพ่ิมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561  หมวด 8  ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติ 
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการ 

(2) ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท   ตาม
ระเบียบแล้ว 

(4) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน    และกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม 
นั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี    จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเงินสะสมสมทบ
ค่าใช้จ่าย    จ านวน  3  โครงการฯ    บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   สมัยสามัญ        
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป  

                         ขอแสดงความนับถือ 
               

 กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ได้ขออนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ จ านวน    
3 โครงการฯ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
  เชิญคุณส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ ครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ    และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  เรื่องนี้ 
เป็นโครงการที่ดี    เดิมก็คงจะท าอะไรไม่ได้   เพราะว่าช่วงนี้วัสดุก็ขึ้นราคา   งบเก่ารวม  3  รายการ  เท่ากับ  
7,150,000.-บาท  ทีนี้ของใหม่มา ปรากฏว่าก็ท าไม่ได้ เพ่ิมราคาข้ึนมาอีก 2,675,000.-บาท  ความส าคัญ 
ไม่ใช่ประเด็นตรงนี้  ก็ควรต้องท า ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว  ชีวิตและทรัพย์สิน  บนถนน 
ก็ต้องมีความปลอดภัยให้กับประชาชน    แต่ที่ส าคัญคือเงินงบประมาณเก่าไม่พอ   เราจะต้องเพิ่มอีก  2 ล้าน 
กว่าบาท  เราต้องไปหยิบเอาเงินจากเงินสะสมนะครับ  เงินสะสมเราก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเทศบาลฯ  มีทั้ง 
โรงเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ก็คือมันต้องส ารองไว้นะ ณ  เวลานี้การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นก็น้อย เงินอุดหนุน 
จากส่วนกลางก็มาบ้างไม่มาบา้ง ผมเข้าใจว่าการท างานก็ยากล าบาก ทีนี้ถ้าเราจะหยิบเอาตรงนี้อีก 2,675,000.- 
บาท จากเงินสะสมไปใช้  คือผมไม่ได้หวง แต่ทีนี้เราต้องเก็บเงินสะสมเอาไว้บ้าง   เงินสะสมเท่าที่ผมดูมาจาก 
ส่งเอกสารมานี ้   เงินสะสม  ณ  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ยอดคงเหลือ 776 ล้านกว่าบาท  จะมีข้อ 2,  
3, 4, 5, 6 โดยสรุป ยอดคงเหลือที่เราคาดว่าจะต้องใช้จ่ายตามนี้ก็เหลืออีก 514 ล้านกว่าบาท  ผมในฐานะ 
สมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้  ก็เป็นห่วงว่าถ้าเราหยิบไปใช้จ่ายมากๆ เงินรายได้ก็เก็บได้น้อย สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ   
เวลานี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การจัดเก็บรายได้ เศรษฐกิจและปัญหาของประชาชน ปากท้อง 
ก็เป็นส่วนที่ส าคัญ แล้วก็เรามีค่าใช้จ่ายอยู่ประจ าทุกเดือนอยู่แล้ว  ฉะนั้นรายจ่ายประจ าของเรา  ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่  ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนีไม่ได้  แต่ส่วนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่เราจะต้องท าให้กับประชาชน  ก็เป็น 
ส่วนส าคัญอีกเหมือนกัน แต่ผมหาหรือว่า ท่านประธานฯ ครับ เราลองดูเงินเหลือจ่ายจากส่วนต่างๆ กองต่างๆ 
ที่ยังเหลืออยู่อีกแค่  2  ล้านกว่าบาทนี้  เราพอจะเอามาสมทบได้ไหม เมื่อเปิดสภาฯ  ครั้งที่แล้ว  ผมก็เห็นว่า 
เอาเงินเหลือจ่ายมาสมทบที่ไม่พอนี้     ผมก็เห็นด้วยนะครับ   แต่ถ้าเวลานี้  ผมก็อยากให้ท่านประธานสภาฯ   
ลองไปคิดกันนะครับ  ว่าสิ่งนี้เราจ าเป็นไหม มากน้อยขนาดไหน ที่เราจะต้องน าเงินสะสมนี้ออกไปใช้  เพราะ 
ใช้แล้วเราจะได้กลับมาอีกเม่ือไหร่ที่เราจะมีเงินสะสมกับเขาอีก  ความมั่นคงของเทศบาลฯ หรือทุกหน่วยงาน 
ส าคัญที่สุดคือ เงินสะสมที่เราเก็บเอาไว้ เพ่ือไว้ใช้ในความจ าเป็น ผมขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   ซักถาม 
อีกไหมครับ  

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในวาระนี้เรื่องขออนุมัติ 
ใช้เงินสะสม   ต้องขอเรียนสักนิดว่า  เหตุผลนั้นว่ามีความจ าเป็นจริงๆ   ที่เราจะต้องใช้ในการพัฒนาบ้านเรือน 
ของเราในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  และอันนี้เป็นงบประมาณของปี 64  ที่เรากันมาใช้ปี 65  แต่การที่เราจะ 
ใช้เงินเหลือจ่ายนี้ ต้องใช้เงินในปีนั้นๆ  คือเงินของปี 64  ก็ต้องใช้ในปี 64  ปีนี้เป็นปี 65   ไม่ใช่โครงการของ 
ปี 65 เป็นโครงการงบปี 64 เราไม่สามารถท่ีจะใช้เงินที่เหลือจ่ายในปลายปีมาใช้ได้ จึงจ าเป็นต้องใช้เงินสะสม  
แล้วเงินสะสมนี้อาจจะเปน็เงินทีเ่ราได้รับงบประมาณมา แต่เราไม่สามารถท าให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ 
บางทีเราอาจจะท าไม่ทันต่างๆ    ก็เลยตกมาเป็นเงินสะสม    ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเงินงบประมาณที่ทางภาครัฐ 
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ให้เรามา  เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน  ก็เลยต้องขออนุมัติการใช้เงินสะสมในครั้งนี้  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนให้มากที่สุด แล้วก็เรายังมีระเบียบที่รองรับอยู่แล้วว่า เราสามารถใช้ได้ ในการที่เปน็
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน   ตามระเบียบฯ   ในข้อ  89    ลองอ่านดูว่าระเบียบการใช้เงินสะสมว่าอย่างไร 
เขาบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน 
การบรกิารชุมชนและสังคม   หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกิจการ 
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งทางเราก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ขอขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ซักถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด     อนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ    จ านวน   3  

โครงการฯ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัตเิงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ   จ านวน  3 
โครงการฯ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ด้วยเสียงข้างมาก 14 ทา่น งดออกเสียง 1 ท่าน (นายส าราญ  รัตนไพบลูย์กิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 3) 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีท ากิจการนอกเขต           
                       (ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า - ออก   และเชื่อมระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วน 
                       ต าบลบ้านหม้อ) 
                          ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                    จ านวน  1  ชุด 
  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ที่ พบ 74503/114 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์   
2565     ประสานขอให้สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    พิจารณายินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
ท ากิจการนอกเขต     เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรเข้า - ออกซอย   ตั้งแต่ซอย   
สรรเพชรวิลล์   ซอยบัวเพชร   ซอยไฟฟ้าเขต   โดยท าการปรับปรุงทางเข้า - ออก และเชื่อมระบบระบายน้ า 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเชื่อมต่อพื้นที่ต าบลบ้านหม้อ   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านหม้อ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2564  มีมติยินยอม 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อด าเนินกิจการนอกเขตพ้ืนที่ในกรณีดังกล่าวแล้ว  นั้น 
      หลักการ 
    ขอความยินยอมจากท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
ปรับปรุงทางเข้า - ออก และเชื่อมระบบระบายน้ าในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเชื่อมต่อพื้นที่ต าบลบ้านหม้อ  
บริเวณซอยสรรเพชรวิลล์  ซอยบัวเพชร  ซอยไฟฟ้าเขต 
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เหตุผล 

  การท ากิจการนอกเขตเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล    พ.ศ.2496    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 57 (ทวิ)  ซึ่งก าหนดไว้ว่าเทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต  เมื่อ 

1. การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ 
ภายในเขตของตน 

2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล    คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภาจังหวัด  หรือสภา- 
ต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และ 

3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562  มาตรา 73  ก าหนดว่า องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน    เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้    ทั้งนี ้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล   
องค์การบริหารส่วนต าบล   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง   
และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
    จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    สมัยสามัญ   สมัยที่  1   ครั้งที่   1/2565   ประจ าปี  พ.ศ.2565    
เพ่ือขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
                ขอแสดงความนับถือ 
                     กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี   ได้ขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีท ากิจการ 
นอกเขต (ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า - ออก และเชื่อมระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ)   
แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามอีกแล้ว   ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีท ากิจการนอกเขต (ก่อสร้าง 

ปรับปรุงทางเข้า - ออก  และเชื่อมระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์ยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีท ากิจการนอกเขต  
(ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า - ออก และเชื่อมระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ) 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบเช่าพื้นที่ศาลหลักเมืองและอาคารสุขาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
                            โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 
                           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                ด้วยงานผลประโยชน์และเร่งรัดรายได้   กองคลัง   ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เช่าพ้ืนที่
ศาลหลักเมืองและอาคารสุขาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล ดังนี้ 
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                                                          หลักการ 
       เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ด าเนินขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.735 ต าบล 
คลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  เนื้อท่ีประมาณ 0-0-17.30 ไร่  บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุทยาน ร.4) ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองและอาคารสุขาจากส านักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวแล้ว และสามารถ 
น าไปจัดหาประโยชน์ตามอ านาจหน้าที่ได้ตามความประสงค์    โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จะน าไปให้เอกชน 
ด าเนินการเช่าพ้ืนที่ศาลหลักเมืองและอาคารสุขา มีก าหนด 1 ปี 
                เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเช่าพ้ืนที่ฯ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการให้เช่าพ้ืนที่ศาลหลักเมืองและอาคารสุขา    โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล    ซึ่งจะให้สิทธิผู้เช่าเดิม 
ยื่นค าร้องขอเช่าพ้ืนที่ก่อน หากผู้เช่ารายเดิมไม่ประสงค์ยื่นค าร้อง จะด าเนินการประมูลต่อไป 
                                                          เหตุผล 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2543 
               ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล 

(1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่น  

เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้  ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับกฎหมาย  
               นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี    จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
                 ขอแสดงความนับถือ 
               

       กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้ขอความเห็นชอบเช่าพ้ืนที่ศาลหลักเมืองและอาคารสุขาเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี  โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
  เชิญคุณสมชัย  เจียมจ าเริญสุข ครับ 
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน     คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    กรณีการชี้แจงตามความเข้าใจของผมนะครับ     เนื้อท่ีประมาณ  
0-0-17.30 ไร่  นี้ น่าจะเป็น 17 ตารางวา ไม่ใช่ 17 ไร่ นะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบเช่าพ้ืนที่ศาลหลักเมืองและอาคารสุขาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบเช่าพ้ืนที่ศาลหลักเมืองและอาคารสุขาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  ดว้ยเสียงข้างมาก 14 ทา่น  งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายยงยุทธ  สังวรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งที่ 2)  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น 
                           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา             จ านวน  1  ชุด 

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี     ได้เข้าร่วมการด าเนนิงานกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดบัทอ้งถิ่น 
หรือพ้ืนที่   ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้อนุมัติโครงการบริหารจัดการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยได้จัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้ 
รับการอนุมัติ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล จ านวน  1   ชุด 
 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จ านวน  1   ตัว 
 3. เครื่องส ารองไฟ 1000 VA (500W)  จ านวน  1   ตัว 
 4. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน  1   ตัว 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในการรับพัสดุที่จัดซื้อจากงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบุรีให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ทั้ง  4  รายการ   เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และดูแลบ ารุงรักษาต่อไป 

เหตุผล 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.๒๕๖๑  
ข้อ ๑๐ (๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง 
ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง  
ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเปน็ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เนื่องจากการมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว    เป็นการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท ากล่าวมีเงื่อนไข 
หรือภาระติดพัน  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0๔๐๕.๒/0๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า 
กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ 
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น    ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพสัดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕60 หมวด ๙ "การบริหารพัสดุ" ต่อไป 
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นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีทราบต่อไป 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
          กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                 (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                   นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ไดข้อความเห็นชอบการรับพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด    เห็นชอบการรับพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการรับพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่อง การก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
                        สมัยแรกของปีถัดไป 
                           ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ 
นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 24  
วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ก าหนดไว้ว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และ 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนด”และ“สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน
สามสิบวัน” แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 11  (2)  
และวรรคสอง  ก าหนดไว้ว่า “ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ 
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวนัเริ่มประชุมสมยัประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน”  และ   “การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด” 
                เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี พิจารณาก าหนด 
การประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 แต่ละสมัยมีก าหนด  
30 วัน  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  พ.ศ.2566  มีก าหนด  30 วัน    
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
          ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ และได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
ไปแล้วนั้น 

      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ครับ 
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นายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ         และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
กระผม  นายวิโรจน์  นุชถาวร   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอเสนอก าหนดสมัย 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 
                      - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30วัน 
                      - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30วัน 
                     - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30วัน 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอผู้รับรองครับ 
นายนคร   เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    

ขอรับรองครับ 
นายกฤษณ  แสงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   

ขอรับรองครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566  
นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ    และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
กระผม นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอก าหนดวันเริ่ม 
สมัยประชุมสภาเทศบาล    สมัยสามัญ    สมัยแรกของปี   พ.ศ.2566   ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566   
เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอผู้รับรองครับ 
นายศุภฤกษ์  บุญเต็ม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอรับรองครับ 
นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   

ขอรับรองค่ะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   

มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2565   

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี  พ.ศ.2566  ดังนี้ 
                      - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30วัน 
                      - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30วัน 
                     - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30วัน 

และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยแรกของปี  พ.ศ.2566  ตั้งแต่วันที ่ 1 
กุมภาพันธ์  2566 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  ซึ่งจะจัดท าเป็นประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมทั้ง 
ปิดประกาศไว้ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้ประชาชนทราบต่อไปนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี  17  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ   
                          เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                             ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
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จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา     จ านวน  1  ชุด 

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี      ก าหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    และแผนพัฒนาท้องถิ่น    และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่ได้อย่างแท้จริง  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม 
และความต้องการในท้องถิ่น      ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) ก าหนดให้เทศบาล มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดการศึกษา      และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316   
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่  
19 มกราคม 2564 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
การศึกษา  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.  ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาล 
  2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 
  3.  จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพื่อส่งให้ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล 
  4.  ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลเมืองเพชรบุรี   จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  ดังนี้ 
  1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 
       1.1  นายเรืองแสง ห้าสกุล  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 

     1.2  นายสนอง ประกอบชาติ อดีตอาจารย์โรงเรียนเบญจเทพอุทิศจังหวัด 
เพชรบุรี 

       1.3  นายปภังกร จรรยงค ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
       1.4  นายนคร เทพพานิช อาจารย์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
  2.  หัวหน้าหนว่ยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย 
       2.1  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
       2.2  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี   จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ           
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือขอ 
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ    ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
               กิตติพงษ์  เทพพานิช 
            (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
           นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี      ได้ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐ  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
  เชิญท่านส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ ครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ  เอกสาร 
ทีส่่งมาก็ครบนะครับ   แต่ผมเองดูแล้วนะครับว่า หนังสือจากกระทรวงฉบับล่าสุดปี 64   ลงวันที่ 19 มกราคม  
2564 เป็นแนวทางการจัดท าแผนการศึกษาปี 2566-2570 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลฯ ผมเองก็คิดว่าจริงๆ แล้วเทศบาลฯ มีกองการศึกษา มี ผอ.กอง มี ผอ.โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน  
ก็ประกอบไปด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากหลากหลายสาขา  มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีทั้งท้องถิ่น  
มีทั้งผู้บริหาร มีทั้งชุมชน และรองนายกฯ ฝ่ายกองการศึกษา ที่ดูแลก ากับนะครับ นโยบายต่างๆ ที่เราจะต้องท า 
หรือแผนพัฒนาของกองการศึกษาของเทศบาลฯ หลักๆ ก็จะต้องเป็น ผอ.กอง ประกอบกับ ผอ.โรงเรียน  แล้วก็
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เขาจะต้องระดมความคิด หาจุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน แล้วก็หาแนวทางในการ 
พัฒนาการศึกษาให้เยาวชนและเด็กนักเรียนในท้องถิ่นเราอยู่แล้ว แล้วก็น าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของแต่ละ
โรงเรียนมาให้ ผอ.กองการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์และผนวกกันเข้าไปในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
ศึกษา แนวทางนี้ก็ท าอยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีคณะกรรมการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ท่านไปคิดเอาแล้วกันว่าแนวทางจะไป 
คนละทิศคนละทางไหม ความรู้ ความสามารถของ ผอ. เราแต่ละโรงเรียน  เขาก็มีอยู่แล้ว  ความคิดต่างๆ ของ
โรงเรียน  เราจะต้องให้เขาพัฒนา เพราะเขาจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด รายชื่อนี้สมาชิกสภาเทศบาลเราก็เป็นอยู่วงการ 
ศึกษาอยู่แล้ว  ผมว่าตรงนี้ สรุปว่า เหมือนเป็นการท างานซ้ าซ้อน เอานโยบายมาจากคนที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษา 
ของเทศบาลเรานี้  ก็คือ  ผอ.กอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ที่เขาอยู่กันมาหลายปี  ที่เขารู้ว่าโรงเรียนทั้ง 4  
โรงเรียนของเรา จะต้องไปในแนวทางไหน  ผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะตั้งขึ้นมาซ้ าซ้อนกันอีกข้ันหนึ่ง  เพราะ 
เรามีนายกเทศมนตรี  ท่านก็มีความรู้  ความสามารถด้านการศึกษา มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่มีการ 
ศึกษา  ตรงนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วนะ ผมก็ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลไวด้้วยนะครับว่าตรงนี้เราน่าจะปฏบิัติกัน 
ไปเดิมๆ ของเรา และที่เราพัฒนาการศึกษาไปอยู่แล้ว ก็ดีอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ  
เชิญท่านสมชัย  เจียมจ าเริญสุข ครับ 

นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร  

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    ผมขออนุญาตเสริมของท่านส าราญฯ    จริงๆ    ที่ท่านพูดก็เป็นเรื่องที่ผมพูด 
เมื่อครั้งที่แล้ว  แต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะบอกคุณส าราญฯ ว่า  ในกรณีของรูปแบบคณะกรรมการนี้ เขาเขียนมา 
ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการการศึกษา  ฉะนั้น
คณะกรรมการการศึกษาจ าเป็นต้องมีนะครับ     เมื่อครั้งที่แล้วผมท้วงติงไปก็คือ       กรณีของการได้มาของ 
คณะกรรมการฯ   ซึ่งผมก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ฝ่ายการศึกษา    กทม.  
เพ่ือขอแนวทางการได้มาของคณะกรรมการมีระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง ก็ปรากฏว่าไม่มีก าหนดไว้เป็น พ.ร.บ. 
เมื่อไม่มีก็จะตกเป็นอ านาจหน้าที่การตัดสินใจของนายกเทศมนตรี  ผู้บริหารท้องถิ่น อันนี้ผมรับได้นะแล้วครับ  
ก็คือชัดเจนว่าไม่มีกฎเกณฑ์  ส าหรับเรื่องเอกสารที่เพ่ิมเติมมานี้ ผมดูแล้วก็โอเคนะครับ  เพราะฉะนั้นขอเรียน 
ท่านส าราญฯ ว่าคณะกรรมการฯ จ าเป็นต้องมี ขอบคุณมากครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ  
เชิญท่านชายเอก  มีอ่ิม ครับ 
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นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านสมชัยฯ รับได้ 
ผมยังรับไม่ได้นิดหนึ่ง ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติของ นายสนอง ประกอบชาติ สมัยผมเรียนโรงเรียนเบญจมฯ  
ท่านเป็นอาจารย์ผมนะครับ บรรทัดแรกเลยนะครับ วันเดือนปีเกิด วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2448 ถ้านับจนถึง 
ปัจจุบัน ท่านมีอายุ 117 ปี ผมคิดว่าไม่ถึงนะครับ เพราะว่าผมเจอท่านเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ผมว่าท่านหนุ่มมาก  
ไม่น่าจะเกิน 100 ปี ยังไงผมขอตรงนี้นิดเดียว ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับที่ท่านได้ท้วงติงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสภาเทศบาลฯ ก็ขอบคุณมากๆ  
เชิญท่านพลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ   และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   อันนี้ 

นี่แหละครับหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง       วันนี้มีความเห็นที่ต้องชี้ให้เห็นว่า     ความเห็นต่างกับความเห็น 
ที่สอดคล้อง ไม่ใช่พวกผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลนะ ผมขอบคุณท่านส าราญฯ ที่เสนอความคิดเห็น เรามีการโต้เถียงกันได้  
และสิ่งที่เห็นคุณสมชัยฯ ท าการบ้านแล้ว  ผมกับทีมงานผู้บริหาร  ท่านนายกเทศมนตรี  นั่งคุยกันนี่คืออ านาจ 
ของนายกเทศมนตรี  แต่นายกเทศมนตรีไม่ใช้อ านาจด้วยตัวเอง แต่ผมจะชี้แจงให้ฟัง ที่ท่านส าราญฯ พูดวันนี้ 
การศึกษาบ้านเราผมไม่อยากจะว่าเรารุดหน้า หรือถอยหลัง   เราดูกันเอง   วันนี้ประเทศไทยอยู่ล าดับที่เท่าไร  
ที่ท่านพูดถูก  เราม ี ผอ.กองการศึกษา  และ ผอ. 4 โรงเรียน   ท่านเคยเห็นไหมครับ  คนเกษียณทีแ่ข็งแกร่ง  
เขามองว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ดี     แต่ยามท่ีอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ท าอะไรไม่ค่อยได้     เพราะอาจติดที่ระเบียบ  
ข้อบังคับ และสิ่งส าคัญคือ คณะกรรมการชุดนี้เทศบาลไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับ  เราเสียค่าไฟในการประชุม  
มีการจัดประชุมมานั่งคุยกัน  แชร์วิสัยทัศน์  ผมจะยกตัวอย่าง วันที่ 3 มีนาคม 2565  เราจะท า MOU  กับ
หน่วยงานกองการศึกษา และท่ีผมเคยประกาศในที่ประชุม ผมท้าเลย ผมอยากเห็นโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 แห่ง  
มีเด็กในเพชรบุรีแย่งกันขอเข้าเรียน วันนีน้ะครับ วนัที่ 3 มนีาคม 2565 ถ้าใครว่าง เชิญคุณส าราญฯ มานั่งฟัง 
นิดหนึ่ง  เราเชิญ  ผอ.  แต่ละโรงเรียนที่ใหญ่ๆ  เขาจะท า  MOU  กับนักเรียนเทศบาลฯ   วันนี้เราจะเปลี่ยน
แนวความคิด อ่านหนังสือ ท่องอาขยานนี้ ผมว่าต่อไปจะหมด ต่อไปเรียนวิชาชีพ วันนี้เด็กไม่มีสตางค์ ท ายังไง 
ให้มีสตางค์  ผมไม่อยากคุยเยอะเพราะไม่ใช่หน้างานของผม เผอิญท่านปภังกรฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ไปโดน 
กลุ่มเสี่ยง ไปคุยกับทนาย ทนายเป็นโควิดเลยวันนี้ไม่มา เพราะเดี๋ยวจะแพร่เชื้อก็เลยไม่ให้มา ผมเลยมาตอบแทน 
ผมรู้เห็นเหตุการณ์  เพราะว่านั่งคุยกับท่านนายกเทศมนตรี  ผมว่าสุภาพมาก ไม่ใช้อ านาจ แต่วันนี้เห็นชัดแล้ว 
นะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 
นายกิตติพงษ์   เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่มาก็จะมีจากมหาลัยวิทยาลัยหลายๆ แห่ง  ทั้ง 6 สถาบัน  ไม่ว่า 
จะเป็นวังไกลกังวล หัวหินของเรา แล้วก็จะมีมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง ศิลปากร และอีกหลายๆ ที่  
ที่จะมาท า MOU กับเรา ก็เพ่ือเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องในด้านการศึกษาที่เขามีความรู้ ความสามารถ ความถนัด  
แล้วเขาก็จะน าเอางบประมาณลงมาจัดระบบให้เราด้วย   ว่าเด็กของเรามีความสามารถด้านไหน  เราก็จะเลือก 
เรียนได้ถูกทาง    นอกเหนือจากตามหลักสูตรที่เราเรียนแล้ว   หลักสูตรเพิ่มเติมตามความถนัดของเด็กนักเรียน 
ของเรา  แล้วเขาก็จะส่งคุณครูที่มีความรู้   ความสามารถมาอบรมคุณครูของเราด้วย  เพ่ือที่จะได้น าพาเด็กให้มี 
ความรู ้ ความสามารถ   ในเรื่องของทางเลือกท่ีอาจจะเป็นประโยชน์   แล้วก็จะมีการเพ่ิมเติมต่อยอดไปเรียนที่ 
สถาบันของเขาเพ่ิมเติมต่อไป เมื่อจบจากสถาบันของเรา เป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านพลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 
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พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้ผ่านสภาเทศบาล   ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
ด้วยนะครับ ผมพูดคร่าวๆ ให้ฟังแค่นี้ แล้วก็ให้ท่านรู้โดยว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอามิสสินจ้างในฐานะเป็นคน
เพชรบุรีด้วย  ขอบคุณท่านชายเอกฯ   ทีมผมไม่เอาคนร้อยกว่าปีมาเป็นที่ปรึกษาฯ  เดี๋ยวก็มาหลง   ก็มีอะไรดีๆ  
เรามาคุยกันครับ   ผมว่าโครงการนี้ดี    ผมยังมองไม่เห็นอีกด้านคือด้านกีฬา  จะเชิญใครมาเพ่ือท า  MOU  กับ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ  เด็กจะได้จบจากเราแล้วเรียนต่อ  ผมรับปากว่าถ้าเทศบาลฯ ท าส าเร็จ ผมจะบวช 1 พรรษา  
ถ้าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ มีคนวิ่งเต้นขอเข้าเรียนแบบโรงเรียนพรหมาฯ อย่างนี้  ผมจะบวช  1  พรรษาเลย  
ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่านพลต ารวจตรี กิตติฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ   อาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของนายกเทศมนตรี 
ไม่ได้ใช้อ านาจ   เนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องผ่านสภาเทศบาลครับ   อันนี้ก็เพ่ือชี้แจงให้ท่าน 
ทราบว่า  นายกเทศมนตรีเสนอเข้าสู่สภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ  ซ่ึงเป็นความถูกต้อง 
นะครับ ต่อไปนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ซักถาม  ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาล 
ให้ความเห็นชอบฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมือง-  
เพชรบุรี  โปรดยกมือขึ้นครับ  
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วย- 
ราชการภาครัฐ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 18  เรื่องอ่ืนๆ  
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 

เชิญท่านไวพจน์  น้อยจ ารัส ครับ 
นายไวพจน์  น้อยจ ารัส  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้มีเรื่องหารือ  2 เรื่อง  เรื่องแรก ก็คือชาวบ้านได้มาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องฝาท่อ  
แล้วก็ท่อระบายน้ าช ารุด   ผมเองก็เข้าไปดูสรุปออกมาแล้วว่า   เป็นการท าท่อระบายน้ ารุ่นเก่า  ฝาท่อ  บ่าท่อ  
จะช ารุดพังหมดเลย  แต่ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ไปปิดฝาท่อชั่วคราวแล้ว  วันนี้จึงน าเรียนมายังท่านประธานสภาฯ  
ไปถึงท่านผู้บริหารว่า ถ้าในแผนงบหน้า ผมเองอยากจะน าเสนอว่า ให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูตรวจสอบ  แล้วก็อยาก 
จะให้เอาเข้าแผน บริเวณซอยโรงไอศกรีม ถนนโพธิ์การ้อง ซึ่งอยู่ติดกับร้านคังเก๋ียง สมัยก่อนเราก็เคยพูดกันว่า 
หลังซปัเปอร์ตรงนั้นนะครับ ก็อยากเรียนผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ไว้ครับ 

เรื่องท่ี 2 ก็มีพ่ีน้องประชาชน แล้วก็ชาวบ้านได้มาบอกว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิด ท่านขอให้ 
ไปติดตรงบริเวณศาลเจ้าประตูเมือง   ซึ่งอยู่ในซอยวัดลาด   แล้วก็มาตัดกับถนนพานิชเจริญ   โดยท่านอ้างว่า  
มีตู้บริจาคอยู่ตู้หนึ่ง แล้วก็หายอยู่ประจ า ถ้าสมมติว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิด เราสามารถจับเครือข่ายให้ไปติด 
อยู่ตรงนั้นได้ด้วย พี่น้องประชาชนก็จะขอบคุณครับ  

ส่วนเรื่องสุดท้าย พี่น้องชมรมวัดไผ่ล้อม ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานผู้บริหาร  
ที่ได้ช่วยประสาน  แล้วก็เดินเรื่องตีฝ้า  ลวดตาข่าย  กันข้ีนก   จากวัดไผ่ล้อมตรงนั้น  ได้ฝากบอกให้ผมมาเป็น 
ตัวแทนเก่ียวกับท่านประธานสภาเทศบาลถึงท่านผู้บริหารว่า พี่น้องชมรมวัดไผ่ล้อมขอขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ  
เชิญท่านชายเอก  มีอ่ิม ครับ 
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นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีเรื่องหนึ่ง 

ต้องขอน าเรียนไปทางคณะผู้บริหารด้วยครับ     เมื่อสองวันที่แล้วผมไปเจอชาวบ้านเขาขนพวกเศษกิ่งไม้ ใบไม้  
ไว้ท้ายรถกระบะ  ประมาณซัก 9 โมงเช้า เสร็จเรียบร้อย  ประมาณบ่าย 2 โมง ผมไปธุระข้างนอกแล้วกลับมา 
ก็เจอว่าเศษก่ิงไม้ ใบไม้   เขาก็เทเอาไว้ตรงบริเวณฟุตบาท  ข้างๆ  บ้านเขา   เศร้าใจมาก   ผมก็เลยถามเขาว่า  
เทลงท าไม แล้วท าไมไม่เอาไปทิ้ง  เขาบอกว่าผมไปมาแล้ว แต่ปรากฏว่าที่คลองยาง ยามไม่ให้เข้าไปทิ้ง  เรื่องนี้ 
เป็นเรื่องเรื้อรัง มีมานานแล้ว   คือผมอยากจะน าเรียนว่า    เราควรจะมีวิธีการหรือมาตรการอย่างไร    ที่จะให้ 
ชาวบ้านที่เขาพร้อมที่จะขนกิ่งไม้ ใบไม้    ซึ่งไม่ใช่เศษวัสดุก่อสร้าง   ก็อยากจะให้ชัดเจน  1) ถ้ากลัวว่าจะเป็น 
คนนอกเขตเทศบาลเอาเข้าไปทิ้ง    ควรจะมีการตรวจสอบอะไรเบื้องต้นหรือไม่    2) ควรจะชี้แจงกับชาวบ้าน 
ในเขตเทศบาลว่า   ถ้าเขาพร้อมที่สามารถจะขนไปเอง   คือบางครั้งเขาอยากจะขน เข้าไปให้จบๆ   โดยไม่ต้อง 
รอแจ้ง ซึ่งแจ้งผมก็ทราบว่าไปทิ้ง แต่ว่าอาจจะต้องรอคิว ต้องใช้เวลา บางครั้งเขาพร้อมที่จะเอาไปทิ้ง 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ   ในเรื่องของการทิ้งก่ิงไม้  ขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจง 
ระเบียบว่าอย่างไรครับ 
นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว   ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

จริงๆ เรามีสถานที่ทิ้งเศษไม้ใบไม้อยู่ที่นอกเขตเทศบาล ซึ่งเป็นที่ของเทศบาลโดยตรง ปัจจุบันนี้ 
เทศบาลเราเป็นผู้น าขยะหรือกิ่งไม้ไปทิ้งเอง   แต่เนื่องจากว่าจะมีบุคคลภายนอก   ซึ่งตรงนี้ก็เป็นนโยบายนะครับ 
ท่านนายกเทศมนตรี สามารถจะอนุญาตได้ เพียงแต่ว่าตอนนี้เราว่าจ้างยามเอกชนให้เฝ้าอยู่ ซึ่งถ้าหากว่าเทศบาล 
มีนโยบายอย่างไร ก็สามารถแจ้งยามให้ด าเนินการได้ตรงนี้ ซึ่งเท่าท่ีฟังท่านชายเอกฯ พูดเมื่อกี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดี  
ที่ชาวบ้านอย่างน้อยเขามีความพร้อมที่ตัดกิ่งไม้แล้วเอาไปทิ้งเอง   ส่วนใหญ่ก็จะวางไว้ตามฟุตบาท  ซึ่งจริงๆ แล้ว 
เรามีกฎหมายต้องเก็บค่าธรรมเนียม   แต่เทศบาลเราไม่เคยเก็บค่าธรรมเนียมมาก่อน   แต่ตรงนี้ฟังท่านชายเอกฯ 
พูดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ก็เป็นนโยบายครับท่านนายกเทศมนตรีสามารถสั่งการได้เลยครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านสมชัย  เจียมจ าเริญสุข ครับ 
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   เรื่องท่อระบายน้ า ถนนเดโช   ซึ่งผมรู้สึกว่าจะคุยกับท่าน 
ผอ.ส านักช่างไป 2 ครั้งแล้ว  และกับวิศวกรของส านักช่างก็หลายครั้ง  หลายปีแล้วด้วยครับ  ซึ่งชาวบ้านเขาร้อง 
ขอมา  ท่อระบายน้ าตั้งแต่ตึกด้านในออกมาถึงถนน  ท่านจะหาวิธีอย่างไรก็ได้ให้มีท่อระบายน้ าบ้าง  แล้วเดี๋ยวนี้ 
ยิ่งรถไฟเขาถมที่ น้ าก็ยิ่งไม่มีที่ไป ท่านต้องเร่งนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านพลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทั้งท่านสมชัยฯ ท่อระบายน้ า เรื่องกล้องของท่านชายเอกฯ 
เดี๋ยวฝากทีมบริหารจะรีบด าเนินการ   แล้วก็หามาตรการที่ชัดเจน   แล้วที่ท่านสมชัยฯ   บอกเรื่องท่อระบายน้ า  
เดี๋ยวไม่เกินพรุ่งนี้จะหามาตรการ  เพราะวันนี้ทีมช่างต้องคุยกันนิดหนึ่ง คนมีน้อย  แต่จะสั่งการเป็นหนังสือวันนี้ 
เราคุยกันแล้วปัญหาก็จะเกิดในสภาเทศบาลอย่างนี้  ถ้าท างานคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่ท า  เดี๋ยวหนังสือจะไป  
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกคน พวกผมตั้งใจมาท างาน แต่ถ้าผมคิดจะท าอย่างเดียว แค่คิดจะซ่อมเอง  
ยังท าไม่ได้เลย แต่วันนี้ต้องให้พวกท่านมาช่วยดู งานจะได้ขบัเคลื่อน แล้วก็อย่าโกรธกัน วนันี้ทีมบริหารเวลาท างาน 
วันนี้อาจจะไม่ได้คุยกันตรงๆ  ก็จะท าเป็นหนังสือนะครับ  เพราะอยากให้ท่านตอบว่าท าไมท่านไปไม่ได้  แล้วผม 
จะมาตอบในสภาเทศบาลให้ท่านฟังว่าท าไม  นี่คือเหตุผลเรื่องกล้อง  จริงๆ  ไม่อย่างนั้นเสร็จไปแล้ว  ฝั่งท่าราบ  
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ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลง   นายกเทศมนตรีเลยสั่งให้ทั้ง 2 ฝั่งจะต้องเสร็จ  ผมมั่นใจในเดือน 
มีนาคมต้องเสร็จ  แล้วที่ท่านไวพจน์ฯ พูด เดี๋ยวผมจะไปดูตรงนั้นด้วยว่า  ผมจดไว้แล้วเดี๋ยวจะไปเรียกมาดู สิ่งที่ 
ผมต้องการคือกล้องวงจรปิด แต่ละฝั่งต้องเชื่อมต่อกันเป็นใยแมงมุม ใครเข้ามาท าความผิดในพ้ืนที่ไม่มีสิทธิ์ออก 
ไปได้ ผมจะท าร่วมกับต ารวจ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ ครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ผมขอฝากเรื่องงบประมาณกันเงิน เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจผันผวนตลอดเวลา ผมไม่อยากให้ 
ทุกกองที่ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว ท างานช้า ขอให้จัดท าให้เร็ว เพราะตัวสินค้ากับตัววัสดุขึ้นตลอดเวลา  ฉะนั้น 
ผมอยากให้ทุกกองที่ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว  ช่วยกันเร่งๆ  จะได้ไม่ต้องมากันเงินแล้วก็เพ่ิมเข้าไปใหม่อีก นี่คือ 
สิ่งที่เสียประโยชน์ คือประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์  ก็ขอฝากให้เร็ว แล้วก็อีกอย่างเร่ืองขยะจะให้เข้าไปทิ้งกองขยะ  
ระวังคนนอกเขตเทศบาลนะครับ เพราะผมเป็นประธานชุมชนตรงนั้น ผมรู้ว่าคนนอกเขตเทศบาลจะฉวยโอกาส  
ต้องระวัง ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลครับ      ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ในเรื่องของญัตติ   ทุกอย่างที่เมื่อได้ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว   ก็อยากจะให้ท าในปีงบประมาณนั้นๆ  เราจะเห็นว่า 
ในงบประมาณท่ีต้องมาขอเงินเพ่ิมเติมจากเงินสะสมในปี 64 ปี 64 นี้ ถ้าเราท าได้ เราก็จะไม่ต้องมาเสียเงินเพ่ิมอีก 
2 ล้านกว่าบาท  อันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยว่าก็เป็นนโยบายของผมด้วย   ที่บอกแล้วว่าทุกอย่างถ้าผ่านสภาเทศบาล 
ไปแล้ว  ต้องท าให้หมดในปีนั้นๆ  จะไม่มีการกันเงินโดยเด็ดขาด  ตอนนี้ผมก็พยายามตามกับทุกๆ กองอยู่ที่ได้ผ่าน
งบประมาณไปแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาตามมา ในเรื่องของการเงินที่มันอาจจะเพ่ิมเติมก็ต้องฝากทางข้าราชการด้วยที่
เป็นเจ้าของเรื่อง เจ้าของงาน ก็พยายามติดตามท าให้งานจบในปีนั้นๆ ที่ได้ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว 

ในเรื่องกล้องวงจรปิดต้องขอโทษด้วย  ต้องเริ่มด าเนินการใหม่  ตอนนั้นเราก าลังท าจัดซื้อจัดจ้าง 
ก าลังจะเสร็จแล้ว   เรามีงบประมาณทั้งหมดของปี 64  รวม 64 ตัว   แล้วก็จะเป็นงบของการเพ่ิมเติมอีก 64 ตัว 
รวมทั้งหมด 128 ตัว ทั้งฝั่งท่าราบและคลองกระแชง แต่เมื่อระเบียบในการแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างมาใหม่ จริงๆ
เมื่อก่อนเขาให้ใช้ ว 845 พอเราด าเนินการไปเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ก็มาเปลี่ยนใหม่เป็น ว 78 เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  2565   ก็เลยต้องกลับมานับหนึ่งใหม่อีก   แต่ตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการหาผู้รับจ้าง เรื่องกล้องวงจรปิด 
ก็ต้องผ่านคณะหลายคณะหน่อย  แล้วก็จะรีบด าเนินการ  แล้วก็ในส่วนที่ยังขาดเหลือจาก 128 ตัว  แล้วเราจะให้
ส ารวจอยู่ทั้งหมดว่าในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ     5.4   ตารางกิโลเมตร    มีพ้ืนที่ไหนที่เราต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด  
เราจะได้เข้าไว้อยู่ในแผนเพ่ิมเติมของเราให้ดี   เพ่ือเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน  อันนี้ก็ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบ  ส่วนเรื่องของท่อ ฝาท่อต่างๆ ก็จะรีบให้ทางส านักช่างเข้าไปส ารวจให้  ก็ทราบข่าวว่าบางทีฝาท่อก็ถูก
ขโมยบ้าง แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิด  ต่อไปถ้าเรามีทุกตรอก  ทุกซอย ก็จะบรรเทาแน่นอน  แล้วก็ในสิ่งหนึ่ง 
ก็ได้มอบหมายทางส านักชา่งแลว้ว่า ถ้ามีการแจ้งว่าต้องซ่อมฝาท่อที่มันช ารุดเสียหาย ก็ต้องไปท าอะไรป้องกันไว้ก่อน 
เพราะในการที่จะท าฝาท่อต้องใช้ระยะเวลาในการหล่อจนปูนแห้งถึงจะไปติดตั้งได้ ก็ต้องฝากทางส านักช่างช่วยดูแล 
ก็ต้องขอชี้แจงกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล และทุกๆ ท่านแค่นี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถามไหมครับ หรือมขี้อเสนอแนะอีกไหมครับ    
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการของเทศบาลฯ  

แล้วนะครับ  
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วันนี้ผมขอขอบพระคุณท่านสมชัย  เลิศประสิทธิพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมา 
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี   
ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล     ท่านผู้อ านวยการส านัก/กอง   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
โดยพร้อมเพรียงกัน  วันนี้ขอปิดประชุมครับ 
 
                                           ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 
 

(ลงชื่อ)      นางสาวจิตรา      ทับยูง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวจิตรา      ทับยูง) 

                                      หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 

(ลงชื่อ)     นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม/ 
                                            (นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก)     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                                            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว   
เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2565  เห็นว่าถูกต้อง   และให้น าเสนอสภาเทศบาลพิจารณารับรองต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)    นายลัญชกร    ยอดดอกไม้    ประธานกรรมการฯ 
                                           (นายลัญชกร    ยอดดอกไม้) 
 

(ลงชื่อ)    นายนคร         เทพพานิช     กรรมการฯ 
                                           (นายนคร         เทพพานิช) 
 

(ลงชื่อ)    นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์    เลขานุการฯ 
                                           (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
 

 
 

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  รับรองรายงานการประชุมเมื่อ  30  พฤษภาคม  2565 
 
 
                        นายจรินทร์  แสงเจริญ 

(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 


